

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ GIÁO DỤC, Y TẾ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM.

Kỳ họp thứ 3 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 4 đã họp từ ngày 14/6/1990 đến 16/6/1990. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình hoạt động của các ngành giáo dục, y tế và giải quyết việc làm, kỳ họp đã thảo luận và quyết nghị về một số vấn đề cấp bách sau :

1/ Về giáo dục và đào tạo :

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa 8 kỳ họp thứ 4 về phổ cập cấp I, kể từ năm học 1990-1991, ngành giáo dục thành phố không thu tiền học phí đối với học sinh cấp I. Ngân sách thành phố sẽ cấp bù đủ vào khoản thiếu hụt này.

Công tác xóa mù chữ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhân năm Quốc tế xóa mù chữ, năm 1990 thành phố thực hiện chỉ tiêu xóa mù chữ ít nhất là 5.000 người. Ngành giáo dục có kế hoạch xóa mù chữ cho các năm tới với tinh thần tích cực. Đồng thời ngăn chặn tái mù chữ. Ngoài mức tài trợ của ngân sách trung ương 40.000 đồng/người, bằng nguồn đóng góp của các cơ quan kinh tế Nhà nước, tập thể, tư nhân, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm và tranh thủ sự viện trợ của nước ngoài, thành phố sẽ bổ sung thêm 15.000đ/người theo đề nghị của ngành giáo dục. Các cơ quan, xí nghiệp, các ngành phải có kế hoạch tự xóa mù chữ trong phạm vi đơn vị mình quản lý.

Phát động một phong trào toàn dân tham gia xóa mù chữ. Cần phát triển hệ thống trường dân lập, bán công từ nhà trẻ, mẫu giáo đến phổ thông cơ sở, phổ thông trung học; Đồng thời kiến nghị với Nhà nước cho phép thành lập trường tư.

- Căn cứ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 1991-1995, kiện toàn và nâng cao hệ thống đào tạo kỹ thuật trung cấp, đại học, trên đại học và học nghề. Chú ý việc đào tạo cán bộ pháp lý. Cần khuyến khích và mở rộng việc cho con em thành phố đi học ở các nước có trình độ phát triển cao về khoa học-kỹ thuật, và quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước. Cần có chính sách đa dạng hóa các hình thức dạy nghề có sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước về nội dung và chất lượng đào tạo.

Đề đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, nâng cao chất lượng giảng dạy, trước hết lương giáo viên và các khoản phụ cấp phải được bảo đảm trả đúng kỳ hạn, đúng chế độ. Riêng lương và phụ cấp của giáo viên các huyện ngoại thành sẽ do ngân sách thành phố trực tiếp chi trả. Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu vận dụng thực hiện các biện pháp tăng thu nhập, bảo đảm ổn định và nâng

cao đời sống giáo chức trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, ngoài việc xây dựng quỹ học bổng “vì nhân tài, tương lai của đất nước” của ngành giáo dục, thành phố cần phát động phong trào đỡ đầu, cấp học bổng cho học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh nghèo...

Giáo dục ngoại thành hiện đang gặp nhiều khó khăn gay gắt, đời sống giáo viên và học sinh chưa được bảo đảm, trường lớp thiếu thốn, Vì vậy, ngay trong hè 1990, cần thực hiện kế hoạch xây dựng phòng học mới, giải tỏa lớp học ca 3 trên 3 huyện còn lại (Củ Chi, Duyên Hải, Bình Chánh) và vận dụng chính sách đãi ngộ tương xứng cho các giáo viên ở nội thành ra dạy học ở ngoại thành.

- Tuyệt đối không được lấy phòng học, trường học sử dụng vào các mục đích khác. Phải bảo đảm môi trường giáo dục ở các khu vực trường học.

2/ Về y tế :

Việc thu viện phí đối với một số đối tượng là một biện pháp để bổ sung ngân sách y tế, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ y khoa, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Nhưng bên cạnh đó, cần phải bảo đảm cho các đối tượng chính sách, nhân dân lao động nghèo vẫn được điều trị khi đau ốm. Vì vậy, trước mắt, các bệnh viện công của thành phố cần tổ chức thực hiện theo 2 hình thức : loại có thu viện phí đầy đủ và loại bệnh viện vừa có thu đầy đủ, vừa có giảm và miễn phí. Về lâu dài, cần nghiên cứu tổ chức một số bệnh viện miễn phí hoàn toàn. Khuyến khích phát triển bệnh viện dân lập.

Trích 20% phần ngân sách phân bổ cho ngành y tế, dành cho hoạt động của y tế cơ sở và các chương trình sức khỏe, nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Toàn bộ ngân sách đã duyệt cho ngành y tế, giao cho Sở Y tế quản lý, sử dụng, và Sở Tài chính phải phân bổ kịp thời theo từng quý và kiểm tra giám sát việc chi tiêu ngân sách về y tế.

- Cần có phụ cấp thêm cho cán bộ, nhân viên y tế làm việc trong các khu vực vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe ban đầu và các phong trào y tế khác, các khu vực ngoại thành.

Cần tích cực tranh thủ sự viện trợ và hợp tác quốc tế để tiếp tục triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, trang bị xây dựng những trung tâm chuyên khoa sâu như : trung tâm tim mạch, trung tâm ngoại thần kinh, trung tâm gây mê hồi sức-cấp cứu, bệnh viện Nhi đồng 2, nâng cấp bệnh viện Nhân dân 115 thành bệnh viện thực hành cho trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế.

- Chấp thuận cho Sở Y tế tổ chức thí điểm vấn đề “bảo hiểm sức khỏe”, theo sự hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh việc xuất nhập khẩu y và dược trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với ngành y và dược. Cần quan tâm đúng mức ngành y học dân tộc.

Về chế độ chính sách, kiến nghị với Hội đồng Bộ trưởng cho thực hiện việc tính thâm niên và phụ cấp thâm niên cho ngành y tế giống như ngành giáo dục.

Các bệnh viện của thành phố, không chỉ khám, chữa bệnh riêng cho nhân dân và cán bộ nhân viên trên địa bàn thành phố, mà có hơn 30% là bệnh nhân ở các tỉnh. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của ngành y tế thành phố, kiến nghị Hội đồng Bộ trưởng trích kinh phí của Trung ương tài trợ thêm cho thành phố.

3/ Về giải quyết việc làm :

Đây là một vấn đề cấp bách nhưng lại là một vấn đề chiến lược phải giải quyết trong nhiều năm, có quan hệ trực tiếp đến các ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội và đặt trên cơ sở : phát triển kinh tế, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Vì vậy, cần tiến hành tổ chức nghiên cứu khoa học đề tài “Giải quyết việc làm cho người lao động ở thành phố”. Trong năm 1990 giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết lao động đã được thông qua kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân thành phố khóa 4.

Kiến nghị Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng cần có chính sách mở rộng hợp tác quốc tế, tháo gỡ về thuế, tài chính, ngân hàng, xuất nhập khẩu và có biện pháp giải quyết các khoản nợ của các ngành trung ương đối với cơ sở để giúp khôi phục lại sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động. Cần nghiên cứu kiến nghị Hội đồng Bộ trưởng có chính sách miễn, giảm thuế đối với các thành phần kinh tế có đầu tư vào các ngành nghề thu hút nhiều lao động.

Về việc hợp tác xuất khẩu lao động với nước ngoài, đặc biệt là với các nước ta chưa có quan hệ ngoại giao cấp Nhà nước, phải hết sức chặt chẽ và toàn diện, bảo đảm cao nhất sự an toàn cho người lao động về mặt kinh tế, đời sống và pháp luật quốc tế.

Chất lượng tay nghề của lực lượng lao động thành phố hiện đang suy giảm. Do đó, cần mở rộng hệ thống đào tạo, dạy nghề rộng rãi trong các thành phần kinh tế và có chính sách miễn, giảm thuế đối với các cơ sở này.

Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết và tập hợp ý kiến cử tri để kịp thời bổ sung, hoàn thiện làm cho nghị quyết được thực hiện với kết quả cao nhất.-

**CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ
Lê Khắc Bình**